

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Gương mẫu học tập và làm theo lời Bác

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên.



Cựu chiến binh xã Vũ Quý (Kiến Xương) tham gia phân luồng giao thông.

Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể, triển khai tới toàn thể cán bộ, hội viên, trong đó xác định những nội dung đột phá để thực hiện như: xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và cán bộ, hội viên; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 05, nhiều tổ chức hội đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, điển hình như Hội CCB xã Đông Đô (Hưng Hà). Ông Nguyễn Bảo Hưng, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Đô cho biết: Các chi hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế theo hướng đa dạng các ngành nghề chăn nuôi, dịch vụ. Toàn xã hiện có 2 trang trại, 57 gia trại do hội viên CCB làm chủ, đời sống của hội viên từng bước được nâng lên. Trong năm 2017, hội viên đã quyên góp hơn 80 triệu đồng để tu sửa nghĩa trang liệt sĩ địa phương, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn". Nhiều năm



Cựu chiến binh phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tham gia thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

liên, Hội CCB xã Đông Đô được UBND huyện Hưng Hà khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào tại địa phương. Tại Kiến Xương, ông Trần Tuấn Vũ, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hàng năm, cán bộ, hội viên các cơ sở hội đều đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương

đạo đức của Bác. Tổ chức hội duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, tổ chức kiểm điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Việc thực

hiện Chỉ thị số 05 trong các cấp hội luôn được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như "Dân vận khéo", "CCB gương mẫu", "CCB huyện Kiến Xương tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác "Nói đi đôi với làm", cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong xây dựng, đổi mới hoạt động của tổ chức hội theo hướng chất lượng, hiệu quả. Tại các địa phương, hội CCB ngày càng phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giúp CCB giảm nghèo; động viên cán bộ, hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng việc làm cho hàng nghìn lao động là con em CCB và nhân dân. Năm 2016, toàn hội đã vận động hội viên đóng góp được 6 tỷ đồng tiền mặt, hiến hơn 3.400m² đất, tham gia hơn 7.400 ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Về hoạt động tình nghĩa, các cấp hội đã tổ chức chúc thọ hơn 2.200 hội viên cao tuổi; thăm, tặng quà hơn 2.400 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin; giúp đỡ hơn 1.500 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 900 triệu đồng. Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, các cấp hội CCB trong tỉnh còn luôn quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp với các cơ quan công an, quân sự thực hiện chương trình vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn, tổ dân phố. Năm 2016, các cấp hội phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 335 buổi nói chuyện, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng 328 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

Thời gian tới, các cấp hội CCB trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua học tập sẽ có những bước vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, hội viên CCB trong tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi việc làm, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TIẾN DAT

Kinh nghiệm quản lý quân nhân dự bị

Việc quản lý quân nhân dự bị ở địa phương để động viên khi cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay là không dễ bởi phần đông quân nhân dự bị là trụ cột kinh tế gia đình, thường đi làm ăn ở xa. Nhưng ở hai xã Thượng Hiền và Bình Minh của huyện Kiến Xương thì lại khác.

Đứng với tôi chưa đầy 15 phút mà Trung úy dự bị động viên Bùi Xuân Hiền ở thôn Việt Hùng (xã Bình Minh) đã phải từ chối tới 3 cuộc gọi của khách hàng. Anh cho biết, sau khi rời quân ngũ, sẵn có tấm thẻ học nghề anh đã chọn học lái xe và giờ đang chạy xe taxi ở địa phương. Với một người làm nghề lái xe taxi thì việc giữ mỗi khách là của xã dù đi làm ăn ở đâu cũng trở về hội trường UBND xã để giao ban sinh hoạt. Thông qua sinh hoạt địa phương sẽ thông báo tình hình chính trị, kinh tế;

Tim hiểu tôi được biết, Thượng Hiền và Bình Minh là hai địa phương có sáng kiến tổ chức giao ban sinh hoạt hàng quý với lực lượng dự bị động viên. Ông Phạm Ngọc Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Hiền - người đề xuất và tổ chức việc giao ban này khẳng định, đã từ hai năm nay, cứ vào ngày đầu tuần thứ nhất hàng quý, các quân nhân dự bị của xã dù đi làm ăn ở đâu cũng trở về hội trường UBND xã để giao ban sinh hoạt. Thông qua sinh hoạt địa phương sẽ thông báo tình hình chính trị, kinh tế; cơ quan quân sự định hướng thông tin, nhiệm vụ, đồng thời quản lý, nắm chắc quân số để có thể động viên khi cần thiết. Còn theo ông Bùi Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh, từ địa phương theo quy định. Dưới gốc cây sấu già, các quân nhân dự bị trao đổi thông tin rôm rả song phần lớn câu chuyện mà tôi nghe được vẫn là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển, đảo và đặc biệt là những vấn đề nóng đang được dư luận cả nước quan tâm hiện nay.

toàn giao thông theo Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Mỗi khi địa phương nổi lên những vụ điểm phức tạp, nhạy cảm thì cán bộ, chiến sĩ dự bị động viên là người đầu tiên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Trong khi các địa phương đang gian nan tìm lời giải cho bài toán quản lý, động viên quân nhân dự bị thì ở hai xã Thượng Hiền và Bình Minh đã và đang duy trì rất nền nếp công tác giao ban sinh hoạt hàng quý đối với lực lượng này. Vấn đề phần lớn quân nhân dự bị đi bộ không có việc làm ổn định nên thường đi làm ăn xa dẫn đến việc đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên có nhiều xáo trộn, việc huy động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn nào cũng sẽ có cách giải quyết nên chúng ta đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện. Cách làm của xã Thượng Hiền và xã Bình Minh đáng để các địa phương tham khảo.

THÀNH ĐÔ (BỘ CHQS tỉnh)



Lực lượng dân quân, tự vệ huyện Kiến Xương tham gia huấn luyện năm 2017.

Ảnh: TẮT DAT

TRƯỜNG THCS VĂN LANG

Nâng cao chất lượng dạy và học

Cảm nhận của chúng tôi khi đến Trường THCS Văn Lang (Hưng Hà) là một không gian thoáng đãng, những dãy nhà mới xây khang trang, sạch đẹp. Phát huy kết quả năm học trước, với sự tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, thầy và trò nhà trường hy vọng năm học mới đạt nhiều kết quả cao.

Cô giáo Hoàng Thị Minh Thư, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 - 2022 là một mục tiêu quan trọng mà nhà trường quyết tâm thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện. Do đó, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu dạy và học đi đôi với xây dựng cơ sở vật chất. Coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, tâm huyết và trách nhiệm với nghề, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích đội ngũ giáo viên phát huy tinh thần tự học, rèn kiến thức góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện nay, trình độ trên chuẩn của cán bộ, giáo viên nhà trường đạt tỷ lệ 62,5%.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng tăng cường dự giờ thăm lớp nắm bắt kỹ năng truyền đạt của giáo viên cũng như khả

năng tiếp thu kiến thức của học sinh. Thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng các thiết bị, đồ dùng, tích cực áp dụng công nghệ tin học trong giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh hàng say học tập. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", phát động phong trào "Xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương cho học sinh noi theo" gắn với thực hiện cuộc vận động "Hai không", việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đi đôi với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trường đã thực hiện tốt "3 công khai", phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, đặc biệt là hội cha

mẹ học sinh trong việc giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống, quan tâm, tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động giáo dục. Chính nhờ làm tốt công tác này mà việc huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất đã mang lại hiệu quả cao, hai năm qua Trường đã đầu tư, huy động trên 6 tỷ đồng để xây mới và tăng cường cơ sở vật chất trường học và các công trình phụ trợ. Đến nay, hệ thống phòng học và các công trình phụ trợ của Trường đang hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Khuôn viên nhà trường đã có cây xanh bóng mát, bồn hoa cảnh... góp phần làm tăng thêm mỹ quan trường lớp thực hiện có hiệu quả việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm thu hút học sinh đến trường mỗi ngày thêm những niềm vui.

Với những biện pháp đa dạng, phong phú nên chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đạt được kết quả tích cực. Tổng kết năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm tốt, khá chiếm 94,91%. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi là 52,62%. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó tốt nghiệp loại giỏi 21,95%, khá 41,46%. Chất lượng thi vào THPT hệ công lập đạt tỷ lệ 89%, đứng thứ 6/34 trường trong huyện. Trường còn đạt giải nhì đồng đội môn Ngữ văn 8; giải ba đồng đội môn Ngữ văn 6; có 108 lượt học sinh giỏi các cấp, trong đó 103 học sinh giỏi cấp huyện, 4 học sinh giỏi cấp tỉnh và 1 học sinh đạt huy chương đồng trong kỳ thi giải Vật lý qua mạng cấp quốc gia.

Phát huy kết quả đạt được, ngay khi bước vào năm học 2017 - 2018, thầy và trò nhà trường đã thi đua, nỗ lực phấn

dấu để đạt được kết quả cao. Cô giáo Trần Thị Sơn cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm học, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo từ giáo án đến đồ dùng học tập để có thể giảng dạy học sinh đạt hiệu quả tốt nhất. Còn em Nguyễn Thị Phương, học sinh lớp 9A chia sẻ: Bước vào năm học mới chúng em xây dựng kế hoạch học tập để tiếp thu bài học tốt nhất, đồng thời cũng để ra mục tiêu và quyết

tâm, nỗ lực phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Cô giáo Hoàng Thị Minh Thư cho biết thêm: Năm học này, Trường THCS Văn Lang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung thiết thực nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện: "Nhà giáo mẫu mực - học sinh

chăm ngoan - môi trường giáo dục lành mạnh". Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo điều kiện cho nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

MAI THƯ



Giờ học của cô và trò Trường THCS Văn Lang.